

05/07/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

Mt 8,28-34

8:28 Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.

8:29 Và kia, chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?"

8:30 Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.

8:31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia".

8:32 Người bảo: "Đi đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.

8:33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.

8:34 Và kia, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

“ĐI ĐI!”

Người bảo: “Đi đi.” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên núi lao xuống biển và chết đuối hết. (Mt 8,32)

Suy niệm: Trong cuộc đời công khai, cùng với việc rao giảng, chữa bệnh, Chúa Giê-su còn khừ trừ ma quỷ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Ngài khi chữa lành cho hai người bị ma quỷ đày đoạ dần vật, phải sống khổ sở nơi mồ mả. Chỉ cần một lệnh truyền mạnh mẽ “*Đi Đi!*,” Ngài đã trục xuất chúng ra khỏi người bệnh, trả lại cho họ sự tự do và phẩm giá của con người. Chúa Giê-su “*xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ*” (1 Ga 3,8) và Ngài đến ‘*tiêu diệt mọi quỷ thần, mọi quyền thần và dùng thần rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha.*’ (1 Cr 15). Như vậy, sứ mạng Đức Kitô nằm trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai vương quốc Thiên Chúa và vương quốc Sa-tan.

Mời Ban: Các ki-tô hữu nhận ra bao điều kỳ diệu Chúa đã và đang thực hiện trên trần thế. Nhưng đồng thời họ cũng ý thức rằng: đây cũng chính là nơi quỷ dữ đang hoành hành, mỗi ngày một tinh vi hơn, mãnh liệt hơn. Hằng ngày họ tiếp tục sứ mạng của Thầy mình là chiến đấu mở rộng Nước Trời và đẩy lùi vương quốc Sa-tan. Bạn nhớ rằng đấu tranh vì tự do và phẩm giá của con người cũng chính là góp phần tiêu diệt thế lực ma quỷ đang hoành hành trên thế gian này.

Chia sẻ: Sự dữ nào đang thống trị xã hội chúng ta?

Sống Lời Chúa: Chông trả cám dỗ mạnh mẽ ngay từ đầu, biết mau chóng nói: ‘*đi đi*’ khi thấy bóng dáng tội lỗi xuất hiện.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết để cho Chúa thống trị con người con, và biết dành trọn thì giờ, sức lực cho công việc xây dựng Nước Chúa.*